

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường, đồng thời giúp học sinh nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2024, Ban chấp hành Đoàn trường đã tổ chức chuỗi hoạt động ngoại khóa đặc biệt với nhiều nội dung bổ ích và thiết thực.



Ngoại khoá hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Buổi ngoại khoá được lồng ghép trong tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Tham dự buổi ngoại khoá có các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo chủ nhiệm các khối lớp cùng toàn thể 838 học sinh trường PTDT Nội trú.



Khung cảnh toàn thể CB, GV, HS tham gia buổi ngoại khoá

Trong công tác giáo dục an toàn giao thông, nhà trường đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh; tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy định tham gia giao thông an toàn khi điều khiển phương tiện; phối hợp tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường và cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự ATGT khu vực trường học. Thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong nhà trường.



Thầy Vũ Ngọc Tú tuyên truyền trong buổi ngoại khoá

Buổi Ngoại khoá cũng trang bị những kỹ năng xử lý tình huống, hướng dẫn các em học sinh cách đối phó với các tình huống khó xử, như áp lực giao thông, sự lôi kéo của ma túy hay hành vi bạo lực học đường, từ đó giúp mỗi bạn biết cách bảo vệ bản thân và người xung quanh. Khuyến khích một môi trường học đường an toàn, văn minh, lành mạnh; nơi mà các bạn học sinh có thể yên tâm học tập và phát triển toàn diện.



Học sinh Vương Quỳnh Anh vs Đinh Đức Mạnh làm MC dẫn chương trình

Để tăng thêm sự hào hứng và giúp các bạn dễ dàng tiếp thu kiến thức, Hai MC dễ thương của chương trình nhập vai Pu và Trái (2 nhân vật người dân tộc trong một bộ phim truyền hình đang được yêu thích) tổ chức một mini game liên quan đến chủ đề an toàn giao thông, bạo lực học đường và tác hại của ma túy. Các bạn học sinh sẽ có cơ hội

tham gia trả lời các câu hỏi thú vị, tìm hiểu về các loại ma túy và tác động nguy hiểm của chúng.



Học sinh hào hứng tham gia trả lời câu hỏi

Các bạn trả lời đúng và nhanh nhất sẽ nhận được những phần quà ý nghĩa từ nhà trường. Đây không chỉ là dịp để các bạn thử sức và vui chơi, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau nâng cao nhận thức về vấn đề nghiêm trọng này. Ma túy không chỉ tàn phá sức khỏe, mà còn cướp đi tương lai và những ước mơ của tuổi trẻ. Các bạn học sinh trường Phổ thông dân tộc nội trú hãy luôn nhớ rằng việc tránh xa ma túy không chỉ là bảo vệ bản thân mà còn là một hành động vì gia đình và xã hội. Hãy chọn lối sống lành mạnh, tích cực và cùng nhau lan tỏa thông điệp "Nói không với ma túy". Mỗi người trong chúng ta có thể là một ngọn lửa thấp sáng hy vọng, giúp tạo nên một môi trường học đường an toàn, trong sạch.



Phản trả lời chính xác của học sinh Nguyễn Đức Hoàng lớp 10A2

Buổi ngoại khóa kết thúc trong không khí hào hứng, đoàn kết và tràn đầy quyết tâm. Mỗi bạn học sinh không chỉ mang về những kiến thức bổ ích mà còn lan tỏa tinh thần sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm và tình yêu thương với cộng đồng. Hãy cùng nhau nói không với ma túy, tuân thủ an toàn giao thông, và xây dựng một môi trường học đường không bạo lực. Mong rằng, sau buổi ngoại khóa này, mỗi bạn học sinh trong

nhà trường sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa lối sống lành mạnh và ý thức pháp luật đến mọi người xung quanh. Hãy cùng nhau vun đắp cho một năm học an toàn, văn minh và đầy ý nghĩa!